

VŨ THƯ Chăm lo cho người có công

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, công tác chăm sóc người có công với cách mạng được cấp ủy, chính quyền huyện Vũ Thư thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.



Lãnh đạo huyện Vũ Thư thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày 27/7.

Toàn huyện Vũ Thư hiện có trên 6.100 người có công (NCC) và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCC; thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện đúng, đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCC. Đặc biệt, vào các dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ngoài việc trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện tới các đối tượng chính sách, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp còn tổ chức thăm hỏi, động viên,

trao quà cho NCC; tiến hành tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, tổ chức thấp nền tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện. Ông Phạm Chí Dũng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ Thư cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chế độ điều dưỡng, bảo hiểm y tế, trợ cấp ưu đãi trong

giáo dục đối với NCC và thân nhân NCC. Năm 2020, huyện đã thực hiện các chính sách đối với 4.156 NCC, kinh phí trên 107 tỷ đồng, 2.286 thân nhân NCC, kinh phí gần 40 tỷ đồng. Năm 2021, thực hiện các chính sách đối với 3.970 NCC, kinh phí gần 101,5 tỷ đồng, 2.178 thân nhân NCC, kinh phí gần 38 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tồn đọng cấp xã, triển khai rà soát và báo cáo hồ sơ NCC tồn đọng của địa phương để kịp thời xác lập hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy

định. Trong 2 năm 2020 - 2021, huyện đã thẩm định hồ sơ để nghị công nhận cho 2 liệt sĩ; 8 đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 93 thân nhân NCC; 526 người thờ cúng liệt sĩ...

Hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện vận động các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn huyện đều được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở Vũ Thư được nhân dân đồng tình ủng hộ và đạt được kết quả thiết thực, góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của NCC. Quý “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện, cấp xã đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm và nhân dân. Từ nguồn quỹ vận động được đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 công trình ghi công liệt sĩ; tặng quà, trợ cấp khó khăn cho NCC dịp lễ, tết...

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện đã rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ 5.500 NCC với cách mạng, thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền hỗ trợ trên 8,2 tỷ đồng. Việc hỗ trợ giúp NCC và thân nhân giảm bớt khó khăn. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NCC ở Vũ Thư luôn được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Gia đình NCC trên địa bàn huyện luôn phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương điển hình, tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, giúp nhau cùng phát triển và thành công trên nhiều lĩnh vực.

DUY TÙNG

“Mẹ đỡ đầu” - kết nối yêu thương



Em Vũ Thị Thu Huyền, xã Đông La (Đông Hưng) được Hội LHPN xã kết nối mạnh thường quân nhận đỡ đầu.

Với những trẻ em kém may mắn, sự thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần là vô cùng lớn. Khi đó, sự quan tâm, động viên, chia sẻ của toàn xã hội với các em rất đáng quý. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” dù mới được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng triển khai song đã được đồng ý của cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng, lan tỏa thông điệp nhân văn và có nhiều sự giúp đỡ đầy ý nghĩa đến với các em. Sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, thế nhưng căn nhà của Phạm Văn Đạt, thôn Năm, xã Đông Quang giờ đây chỉ còn một mình em. Đạt năm nay 11 tuổi, bố mẹ em lần lượt qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Thương em còn nhỏ, ông bà ngoại nhận nuôi cháu nhưng ông bà đã già, thu nhập trồng vào vài sào ruộng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh ấy, Hội LHPN xã Đông Quang đã nhận đỡ đầu, đồng hành cùng Đạt trong học tập và cuộc sống đến khi em 18 tuổi. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ gần 55 triệu đồng giúp em với bớt khó khăn. Phạm Văn Đạt chia sẻ: Bố em mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau nhưng rồi mẹ cũng bỏ em đi. Giờ em chỉ còn một mình, ông bà nội ở xa, em ở với ông bà ngoại. Em chỉ mong được đi học, đi làm để có tiền xây lại ngôi nhà lấy chỗ thờ cúng bố mẹ và phụ giúp ông bà.

Không chỉ đến với các em bằng trách nhiệm, bằng tình thương mà những “người mẹ đặc biệt” này là chỗ dựa, là người đồng hành cùng các em có hoàn cảnh đặc biệt trên bước đường vượt khó. Chị Bùi Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông La cho biết: Các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã nhiều, vì vậy Hội LHPN xã đã rà soát, lựa chọn các em khó khăn nhất để đỡ đầu giai đoạn I đến năm 2027, sau đó tiếp tục rà soát để đỡ đầu giai đoạn II. Vì thời gian hỗ trợ kéo dài, để có nguồn kinh phí duy trì, Hội LHPN xã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân cùng đồng hành hướng thiện mục tiêu 100% trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đỡ đầu. Huyện Đông Hưng hiện có khoảng 500 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, với nguồn kinh phí từ việc trích quỹ hội, thu gom phế liệu bán lấy tiền, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, kêu

gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay góp sức, đến nay các cấp hội LHPN trên địa bàn huyện Đông Hưng đã đỡ đầu 33 trẻ mồ côi, tổng số tiền trao năm thứ nhất gần 53 triệu đồng. Chị Vũ Thị Thuán, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Để chung tay giúp các cháu vẫn được tới trường, thời gian tới, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cấp hội tiếp tục rà soát những trường hợp trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận đỡ đầu, chỉ đạo 14 xã, thị trấn còn lại mỗi xã đỡ đầu ít nhất 1 cháu. Mức hỗ trợ 1,2 - 2 triệu đồng/cháu/năm. Riêng Hội LHPN huyện sẽ rà soát và dự kiến đỡ đầu 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 2 triệu đồng/cháu/năm, trao vào dịp khai giảng năm học mới. Bằng sự đồng cảm và tình yêu thương con trẻ, những người “Mẹ đỡ đầu” đã dang rộng vòng tay yêu thương, trở thành điểm tựa tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ mồ côi tự tin vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường đi tới tương lai.

THU HIỀN

Kết nối yêu thương, xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường hình thành, nuôi dưỡng nhân cách con người, bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình ngày

càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đầy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua hơn

20 năm, ngày Gia đình Việt Nam đã đi vào đời sống nhân dân, là ngày mọi gia đình dành cho nhau sự quan tâm để hiểu hơn ý nghĩa lớn lao của hạnh phúc gia đình. Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, xã Cộng Hòa (Hưng Hà) chia sẻ, vợ chồng chị đã có 2 con, chồng chị là bộ đội công tác ở Đồng Nai. Sau nhiều lần dẫn do, không để con thiếu tình cảm của bố, chị quyết định xin chuyển công tác theo chồng vào Đồng Nai. Theo chị Tuyết, dù gia đình ở xa, công việc

bận mải nhưng chị luôn vun đắp tình cảm, không để các con thiếu tình yêu thương từ ông bà và anh em họ hàng ở quê. Đối với chị cũng như nhiều người khác, nhờ công nghệ, thông qua kết nối của mạng xã hội facebook, zalo..., gia đình chị không chỉ được trò chuyện mà còn có thể gặp mặt đồng đủ các thành viên của đại gia đình ở quê. Các cháu vẫn thường xuyên được gặp ông bà nội, ngoại thông qua các cuộc điện thoại kết nối internet. Có khi đại gia đình chị gặp nhau, cùng dự bữa cơm gia đình “online”. Đối với chị, những cuộc gặp như vậy luôn đem lại cảm giác ấm áp, thấy mình được quan tâm, chia sẻ trong những lúc khó khăn xa nhà. Anh Cao Văn Quân, chồng chị Tuyết chia sẻ: Dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, nhân dịp hè, lại sắp đến ngày Gia đình Việt Nam 28/6, dù bận nhưng gia đình mình sẽ cố gắng sắp xếp về thăm hai bên nội ngoại.



Sự gắn gũi giữa cha mẹ và con cái sẽ nhân lên tình yêu thương trong gia đình

Không chỉ với gia đình anh Quân, chị Tuyết mà với rất nhiều người khác, gia đình luôn là nơi gắn kết tình cảm, sẻ chia yêu thương, dù có đi xa nhưng trong tim luôn hướng về. Mỗi bậc ông bà, cha mẹ luôn mong muốn con cháu mình sẽ hiểu được tình cảm gia đình là thiêng liêng, đáng quý. Anh Đặng Tất Trường, xã

Đông Hợp (Đông Hưng) chia sẻ, anh và vợ cưới nhau được 2 năm, đang phải đi làm ăn kinh tế xa nhà. Là con trai, cách thể hiện tình cảm đối với gia đình không cầu kỳ, phô trương mà từ những việc làm nhỏ hàng ngày. Những lúc rảnh rỗi, việc đầu tiên anh Trường nghĩ tới là gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe bố mẹ ở quê. Ngày 28/6 năm nay, vợ chồng anh sẽ về thăm bố mẹ và mang tin vui sắp có cháu cho ông bà nội, ngoại. Theo anh Trường, dù không dư giả về kinh tế nhưng nếu các thành viên luôn quan tâm, hướng về nhau thì gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.

Gia đình - hai chữ thiêng liêng, là chốn bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời mỗi người. Chỉ có gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Một mái ấm hạnh phúc là ao ước của rất nhiều người. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành ngày có ý nghĩa đặc biệt và trở thành ngày truyền thống đối với mỗi chúng ta. Đây cũng là ngày thấp lên tinh thần hướng về nguồn cội, nhân lên những giá trị cao quý. Dù đi đâu hay làm gì, gia đình luôn là nơi để nhớ, để yêu thương và trở về.

ANH TUYẾT

10 cách giúp tình cảm gia đình thêm gắn bó

Một gia đình hạnh phúc luôn là mong muốn của tất cả mọi người. Muốn gắn kết gia đình, tạo sợi dây liên kết giữa các thành viên, chúng ta hãy thực hiện bằng những việc làm thật đơn giản.

- Dành nhiều thời gian trò chuyện cùng nhau
- Cùng nhau ăn tối
- Cùng làm việc nhà
- Cùng đọc sách, nghe nhạc
- Cùng chơi thể thao
- Lên kế hoạch đi chơi khi có thể
- Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau
- Thinh thoảng tạo ra một vài điều bất ngờ
- Giúp đỡ, chia sẻ khó khăn
- Động viên, khuyến khích nhau làm những việc tốt

http://infographics.vn